



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๙๐

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการวางแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้/รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์)/รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กীরติการกุล)/คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่ปอเลียงสัตว์น้ำของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ก่อสร้างสนามฟุตบอล แห่งที่ ๒ และมหาวิทยาลัยทำการหาพื้นที่กรมชลประทาน จำนวน ๔.๕ ไร่ ทดแทน โดยมอบหมายให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรเป็นเจ้าภาพในการเจรจาขอใช้พื้นที่กรมชลประทานดังกล่าว นั้น คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้รับแจ้งข้อมูลด้วยวาจาจากผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นกหล่อ) ว่า กรมชลประทานไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้พื้นที่ ๔.๕ ไร่ ดังกล่าว เว้นแต่ว่าคณะเทคโนโลยีการประมงฯ จะทำโครงการระยะสั้น ๑-๒ ปี ร่วมกับกรมชลประทาน เนื่องจากกรมชลประทานมีแผนในการใช้พื้นที่เพื่อทำถนน ซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่ดังกล่าวด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการหาพื้นที่เพื่อขยายงานการเรียนการสอน วิจัยด้านการประมงของคณะในระยะยาว จึงเสนอพิจารณาจัดสรรพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร่ เพื่อดำเนินการสร้างปอคอนกรีตและระบบน้ำบาดาล ในพื้นที่บางส่วน ๙๐๗ ไร่ ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมป่าไม้ที่ได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อใช้ขยายงานด้านการเรียนการสอนและวิจัย ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ เป็นต้นมา ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบหมายให้ รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์) รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กীরติการกุล) และคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ทหารี้อร่วมกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ผู้รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นได้หารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงสำรวจข้อมูลเชิงกายภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้วพบว่า ยังมีพื้นที่ขนาด ๑๖-๒๐ ไร่ ซึ่งมีความพร้อมในเรื่องสาธารณูปโภค และคณะเทคโนโลยีการประมงฯ สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

(Handwritten signature)


คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติ มีการวางระบบการดำเนินงานในระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงวิเคราะห์ความจำเป็นที่แท้จริง

๒. ในส่วนของพื้นที่ ๙๐๗ ไร่ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับบริการวิชาการ มากกว่าการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนควรใช้พื้นที่ของคณะฯ ที่มีอยู่เดิมจะมีความเหมาะสมมากกว่า

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอคณะกรรมการวางแผนแม่บทมหาวิทยาลัย แม่โจ้ พิจารณา และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาทิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ